



จุฬาสาร

สรรพสิทธิ์สัมพันธ์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 205 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

www.sunpasit.go.th

14 กุมภาพันธ์ 2557 วันมาฆบูชา



วันมาฆบูชา เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ

เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรักต่อ
มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตา ความปรารถนาดี
ต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ ทรงลำบากพระวรกายเผยแผ่พระศาสนาจนตลอด
พระชนม์ชีพ ยาวนานถึง 45 ปี เพราะอยากจะให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงหนทาง
แห่งความสูงภายในอันประเสริฐ คือ **หนทางสายกลาง** ภายในดวงใจ
ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น**วันแห่งความรัก**

เช่นเดียวกัน คนทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญกับวันนี้
ในเรื่องของความรักเป็นพิเศษมากกว่าวันใดๆ ในโอกาสนี้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ขอเชิญชวนทุกคน**ทำบุญ** ใ้**ใจพระ**
ใช้วันแห่งความรักอย่าง**มีสติ**ในทางที่ถูกต้อง ควร **ปลอดภัย**
จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ **ป้องกันตนเอง**จากการห้อย
ก่อนวัยอันควร และ**ให้ความรัก ความปรารถนาดี**
ต่อกัน **ด้วยความจริงใจ** ดังเช่นที่พระพุทธเจ้า
แสดงออกต่อมวลมนุษยชาติ

นายสุทธิ ปัจฉาภาพ

วันวาเลนไทน์ Valentine's Day



Quality rounds



โดย >> นางสาวอรชร มาลาหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าผู้ป่วย ICU ศัลยกรรม 1

Quality rounds : คือ อะไร? เป็นกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ ผ่านกระบวนการเยี่ยม การโค้ช การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองหาจุดเด่น ซึ่งชมให้กำลังใจ ช่วยหาโอกาสพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยทีมบริหาร

Quality rounds : ทำอย่างไร ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง? เริ่มจากจัดตั้งทีมเป็นทีมสหสาขา วางแผนจัดตารางเยี่ยม ประสานทีมและหน่วยงาน จากนั้นลงเยี่ยมหน่วยงาน กระบวนการเยี่ยมประกอบด้วย การเดินเยี่ยมหน่วยงาน การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติที่หน้างาน หน่วยงานนำเสนอข้อมูล service profile เน้นผลงานเด่นที่ทีมภาคภูมิใจ ตัวชี้วัด ปัญหาที่หน่วยงานพยายามแก้ไขและต้องการ การสนับสนุนจากทีมบริหาร ในส่วนทีมลงเยี่ยมประกอบด้วย ผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการรพ. ทีมรองผู้อำนวยการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากทีม RM, IC, ENV, IFM, HRD และทีมงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

Quality rounds : เริ่มเมื่อไหร่ เริ่มกิจกรรมนี้เมื่อ 21 ตุลาคม จนถึงเดือนธันวาคม 2556 มีหน่วยงานที่ผ่านการเยี่ยม 22 หน่วยงาน คือ งานซ่อมบำรุง คลังพัสดุ ชักฟอก นิติเวช โภชนาการ กายอุปกรณ์ ยานพาหนะ บ่อบำบัดน้ำเสีย ที่พักขยะ รพภ. ชูรการ/สารบัญญ พยาธิวิทยาคลินิกและกายวิภาค ธนาคารเลือด ห้องยา/ห้องเตรียมยา เวชระเบียน/ห้องบัตรจ่ายกลาง สวัสดิการสังคม หน่วยเครื่องมือแพทย์/ห้องล้างเครื่องมือ กลุ่มงานรังสีวิทยา งานเวชนิทัศน์ และงานประสานเพิ่มพูนทักษะ

ผลลัพธ์เป็นอย่างไร? พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ได้พยายามพัฒนาคุณภาพบริการ และมีกิจกรรมคุณภาพของหน่วยงาน บุคลากรมีความพึงพอใจมากในกิจกรรมและการมาเยี่ยมโดยทีมผู้บริหาร ต้องการให้มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

ประเด็นที่ควรปรับปรุงและแนวทางแก้ไข มีดังนี้ 1) การสื่อสารเกี่ยวกับ เป้าหมาย เข็มมุ่งโรงพยาบาล และการจัดทำตัวชี้วัดของบุคลากรยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในงานสนับสนุนทั่วไป 2) การเชื่อมโยงและประสานงานในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน 3) ด้านอาคารสถานที่ พบว่า หน่วยงานบางแห่ง คับแคบ มีหลายหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ขาดความเป็นระเบียบและไม่สะอาด 4) ระบบบริหารความเสี่ยง พบว่า บุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนทั่วไป หลายหน่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และยังพบความเสี่ยงค่อนข้างสูงในโรงพยาบาล เช่น รถจักรยานยนต์หาย 5) ระบบอัคคีภัย พบว่า อุปกรณ์ไม่เพียงพอและขาดการบำรุงรักษา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา มีดังนี้ 1) ควรเผยแพร่ เป้าหมาย เข็มมุ่งโรงพยาบาลผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น เช่น Intranet วารสาร และป้ายติดตามหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 2) หน่วยงานควรสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอผ่านการพูดคุยหรือประชุม 3) ด้านอาคารสถานที่ ควรปรับขยายพื้นที่ให้บริการร่วมกับการนำระบบ 5 ส. 4) ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ค้นหาปัญหา การรายงาน การจัดการและการเฝ้าระวังความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงาน 5) ทีมอัคคีภัยควรมีการดำเนินงานเชิงรุกไปหน่วยงาน และจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ



ว้าว! ห้องเจาะเลือดใหม่

โดย >> นทพ.สุพจน์ สายทอง หน่วยเจาะเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

“เจาะเลือดได้ที่ไหน”...
 “เจ็บไหม”...
 “ไม่เจาะเลือดไม่ได้หรือ”... ???



สารพัดคำถามที่ผู้เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จะถามด้วยความสงสัย

แน่นอนครับ! ตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่า เช่น เครื่องสแกนตรวจแขนหรือร่างกายแล้วรู้ค่าต่าง ๆ ได้ทันที การเจาะเลือดคงยังจำเป็นและมีความสำคัญตลอดไป เพื่อให้ทราบว่าเม็ดเลือดสมบูรณ์หรือไม่ สารชีวเคมีในร่างกาย เช่น น้ำตาลหรือไขมันในเลือด มีมากหรือน้อยกว่าปกติ ช่วยวินิจฉัยโรคและติดตามผลการรักษาได้เป็นอย่างดี การเจาะเลือดเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ทีมงานผู้ให้บริการต้องฝึกทักษะมาเป็นอย่างดี เจาะเด็กได้ ผู้ใหญ่ก็เจาะดี (ถ้ามีเส้น) เจ็บเท่ามดกัด (มดมีหลายชนิดครับ 555)

พิเศษในปี 2557 หน่วยเจาะเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ “พลิกโฉม” ปรับปรุงห้องเจาะเลือดและระบบให้บริการใหม่ พร้อมเปิดบริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีที่จะส่งมอบความรักอันบริสุทธิ์ - ในเดือนที่มีวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์มาตรงกัน

อะไรใหม่หรือครับ?

1. รูปลักษณ์ใหม่ ขนาดห้องใหญ่ สะดวกสบายขึ้น
2. จำนวนโต๊ะให้บริการเพิ่มขึ้น
3. ระบบบริการด้วยเทคโนโลยีใหม่ ใช้เครื่องติดหลอดเลือดอัตโนมัติ และมีขั้นตอนบริการใหม่ 5 ขั้นตอน คือ - หยิบบัตรคิวแนบใบส่งตรวจ (สีชมพู ฟ้า เหลือง เขียว ขาว)

- ยืนลงทะเบียน
- นั่งรอฟังเรียกคิวเข้ารับบริการ
- รับการเจาะเลือดตามโต๊ะที่จัดบริการไว้
- กลับไปรอฟังผลตรวจ ตามคลินิกที่นัด

ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร?

สะดวก รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลารอคอย ถูกต้อง ถูกคนและที่สำคัญ คือ ทีมงานเต็มหัวใจ การให้บริการมากขึ้น



ทีมให้บริการ



ห้องเก่า



ห้องใหม่

เชิญสัมผัสบรรยากาศใหม่ ๆ
 กับห้องใหม่ ระบบใหม่และ
 ทีมงานหน่วยเจาะเลือด
 ที่บริการด้วยความเต็มใจครับ/ค่ะ

การตั้งคำถามงานวิจัย (Research Question)



โดย >> นางสุวารี เจริญมุขยพันธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์วิจัย

“ทำวิจัยรี...นิกไม่ออก จะทำอะไรดี?”

“ให้ทำงานวิจัยเหรอดะ ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยคะ เริ่มจากตรงไหนดีคะ”

เมื่อถูกตั้งคำถามว่า อะไรยากที่สุดในการทำวิจัย บางคนอาจจะตอบว่า สถิติ บางคนบอก การคำนวณขนาดตัวอย่าง แต่บางคนฟันธงชัดเจนว่า ยากที่สุดคือ **ไม่รู้จะทำอะไร** **ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหน** ซึ่งความจริงแล้ว การทำงานใดๆ ต้องถือหลักที่ว่า **เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง** การทำวิจัยก็เช่นกัน หากเริ่มต้นได้ดี สิ่งก็ตามมาก็ไม่ยากเท่าที่คิด แต่ก็อีกหละ คำถามคือ จะเริ่มต้นยังไงดี เริ่มต้นที่ตรงไหน ทำอะไรก่อน ถึงจะดี... คำตอบคือ ก็ต้องหาเรื่องที่ตัวเองสนใจ อยากจะรู้ก่อน หรือบางคนอาจจะเริ่มที่ปัญหาในการทำงานและอยากจะแก้ปัญหานั้น ต้องบอกไว้ก่อนว่า เรื่องที่เราสนใจหรือปัญหาที่เราพบทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องหาคำตอบด้วยการทำวิจัยเสมอไป บางเรื่องแค่อ่านหรือค้นข้อมูลก็มีคำตอบ มีบางเรื่องเท่านั้นที่จะต้องหาคำตอบด้วยการทำวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ อ้างอิงและสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้

หลังจากพบปัญหาในการทำงานหรือพบเรื่องที่น่าสนใจจะศึกษาให้ได้คำตอบ และต้องการพัฒนาปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจนั้นให้เป็นงานวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไร คำตอบคือ **ต้องตั้งคำถามงานวิจัย** หรือพูด

อีกอย่าง ก็คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิจัย นั่นเอง หลายคนมีคำถามว่า ต้องมีคำถามงานวิจัยทุกครั้งหรือไม่ คำตอบคือ งานวิจัยทุกงานต้องมีคำถามงานวิจัย แต่จะเขียนระบุลงไปในเอกสารหรือไม่ ขึ้นกับผู้วิจัย บางคนเขียนทั้งคำถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย บางคนเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย โดยอนุมานว่า บอกถึงคำถามการวิจัย ควบคู่กันไปด้วย แต่ไม่ว่าจะเขียนหรือไม่ ต้องมีการกำหนดคำถามวิจัยในการทำวิจัยทุกครั้ง และการที่มีคำถามงานวิจัยที่ชัดเจนและดี จะทำให้นักวิจัยสามารถกำหนดรูปแบบ วิธีการวิจัย ดำเนินการวิจัยได้เหมาะสม ตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลต่อการสรุปและนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ได้ตามเป้าหมายของผู้วิจัย

เมื่อการตั้งคำถามการวิจัยเป็นเรื่องที่สำคัญ คำถามคือ แล้วจะตั้งคำถามงานวิจัยยังไง มันถึงจะใช้ได้ ขอตอบว่า ลักษณะคำถามงานวิจัยที่ดี จะต้องประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) มีความเป็นไปได้ (feasibility) คือ สามารถทำได้ภายใต้

ทรัพยากรที่มีได้แก่ ระยะเวลางบประมาณ กำลังคน และพื้นฐานความรู้ 2) มีความชัดเจน (clear) คือ บอกถึงความต้องการของผู้วิจัย 3) มีความสำคัญ (Significance) เป็นคำถามที่มีคุณค่า ทำให้ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 4) ไม่ขัดต่อจริยธรรม (Ethic) ไม่เกิดความเสียหายทั้งต่ออาสาสมัคร และนักวิจัย รวมถึงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เป็นต้น

รู้จักประกอบของคำถามงานวิจัยที่ดีแล้ว ลองกำหนดคำถามงานวิจัยในงานของตัวเองและเขียนออกมา เพราะการเขียนจะเป็นการช่วยขัดเกลาความคิดของเรา เขียนออกมาแล้วลองให้คนใกล้ๆ ตัวอ่านและให้ความเห็น แต่ถ้ามองไม่เห็นใคร ขอแนะนำให้มาใช้บริการที่ศูนย์วิจัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โทรศัพท์ภายใน 1395 เรามีทีมนักวิจัยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทุกท่านคะ



เจตนารมณ์สมัชชาสุขภาพอุบลราชธานี ใน 1 ทศวรรษ

โดย >> นายสุติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพศึกษา

การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร, คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด, ภาควิชาเครือข่าย, และชาวอุบลราชธานี ที่ร่วมกันผลักดันให้มี, ให้เกิด, และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้สำเร็จ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนอุบลราชธานีทุกคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีการประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีหลายครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมพัฒนาประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานสุขภาพศึกษาและกลุ่มงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการวิชาการ) จนตกลงที่จะมีการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใน 4 ประเด็น คือ 1. การศึกษา 2. เด็ก เยาวชนและครอบครัว 3. เกษตรอินทรีย์ 4. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,896 คน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันนำเป้าหมายและมาตรการ ทั้ง 4 เรื่อง ดังกล่าว ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ “อุบลราชธานีจัดการตนเองสู่สังคมสุขภาวะ” ภายใน 1 ทศวรรษข้างหน้าร่วมกัน โดย

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ที่ได้ร่วมกันพิจารณาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และมีฉันทามติร่วมกัน ใน 4 มติ อันนำไปสู่ “อุบลราชธานี จัดการตนเองสู่สังคมสุขภาวะ” ใน 1 ทศวรรษข้างหน้า ว่า

จังหวัดอุบลราชธานี

จะมุ่งสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

มุ่งสู่ “เมืองชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง”

มุ่งสู่ “ราชธานีแห่งการเกษตรอินทรีย์”

มุ่งสู่ “เมืองปลอดภัย”



โดยมียุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญที่มาจากรากฐานการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือของภาควิชาเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี เห็นร่วมเห็นพ้องด้วยความเข้าใจและไม่ตรีจิตอย่างกัลยาณมิตร ดังนี้

- 1) จังหวัดอุบลราชธานีจะมุ่งสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” โดยร่วมกันสร้าง “ธรรมนูญการศึกษา” เพื่อ “คืนการศึกษาให้กับชุมชน คืนคนให้กับท้องถิ่น” ใช้สมัชชาการศึกษาภาคพลเมือง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดมสรรพกำลังให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมจัด ร่วมพัฒนาการศึกษา
- 2) จังหวัดอุบลราชธานีจะมุ่งสู่ “เมืองชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง” โดยร่วมมือกันสร้างแผนพัฒนาระดับจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) จังหวัดอุบลราชธานีจะมุ่งสู่ “ราชธานีแห่งการเกษตรอินทรีย์” โดยมี “คณะกรรมการศูนย์เกษตรอินทรีย์” เป็นแกนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เน้นขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ สร้างสำนักเศรษฐกิจพอเพียงต่อเกษตรกรและผู้บริโภคชาวอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง
- 4) จังหวัดอุบลราชธานีจะมุ่งสู่ “เมืองปลอดภัย” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการบูรณาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อน เร่งรัดให้มี “ธนาคารขยะ” ให้ครอบคลุมทุกชุมชน



การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศในผลงาน “โครงการสุขภาพสบายใจเมื่อใกล้วิสัญญี หรือคลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ” จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบรางวัลฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556

ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาล 78 ปี



นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมในงาน “ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครบรอบ 78 ปี” ณ พลับพลาเรือนไทย โดยมีพิธีการทำบุญตักบาตร และรับประทานอาหารร่วมกันของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

กีฬาสาธิตภายใน 2556



นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตภายในโรงพยาบาลประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬา รร.กีฬา จ.อุบลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพ และสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากร และในคืนวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ยังได้มีการจัดงาน Sunpasit Night Party 2013 ณ ว.เทคนิคอุบลฯ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กีฬาสาธิตารณสุขสัมพันธ์ จ.อุบลฯ 2556



นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตารณสุข จ.อุบลฯ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา รร.กีฬา จ.อุบลฯ เพื่อเป็นต้นแบบการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดงาน

จัดประกวดนางสาวอุบลฯ 2557



นพ.ชลิต ทองประยูร ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดนางสาวอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ซึ่งได้ทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ คือนางสาวอรอมล บุญเจือ หรือน้องมีนา นักศึกษาจาก ม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลเป็นเงินสด 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพายและโล่รางวัล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา



เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรมไทยกับอเมริกา ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาชราวลงกรณ์

ปัจฉิมนิเทศ



นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาชราวลงกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557



รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลฯ โดยมีกิจกรรมการวาดภาพระบายสี การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล ปริศนาคำถามในใจ การสาธิตการล้างมือ การตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีผู้สนใจเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัททอบลวัสดุ จำกัด จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก นายสันติ ตั้งมานะกุล จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อซื้อเครื่องฟอกไตพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และบริจาคให้ห้องพิเศษอาคารอายุรกรรมหลังใหม่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557



นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคจากนายสรทัต สายพันธ์ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อบริจาคให้ห้องพิเศษอาคารอายุรกรรมหลังใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่

1. บริษัท อีซูซุตั้งปักอุบล จำกัด	260,000	17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	10,000	32. นายบพิตร ทองบพิตร	2,000
2. บริษัท อีซูซุตั้งปักอำนาจเจริญ จำกัด	170,000	18. พระครูวรภิกขโกวิท	10,000	33. นายสุพิช วงศ์สุนา	2,000
3. นายสุรพล สุวานาคักดิ์	150,000	19. บ.ทรานสเทค จก.	10,000	34. นายแฝง พลาศรี	1,000
4. บริษัท อีซูซุตั้งปักภาคอีสาน จำกัด	150,000	20. นายมานิตย์ ไตรศิริวงกุล	10,000	35. นางลำดวน พลาศรี	1,000
5. บริษัท อีซูซุตั้งปักยโสธร จำกัด	150,000	21. นางเอ็ง ตีรสวัสดิชัย	10,000	36. นางเสาวภา พันธุ์มิตร	1,000
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคอีสานอุบล (ตั้งปัก)	100,000	22. นายขุนรัฐ เพียรพานิชย์	5,000	37. นายสุนทร แสนทวีสุข	1,000
7. ผู้บริจาค 4 จุด	53,450	23. บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จก.	4,992.43	38. นางสาวอุสุมา บังอุทา	1,000
8. นางสมพร พงษ์ทอง	20,000	24. หอผู้ป่วย CVT	3,500	39. นางสาวรัตน์ โคตรบุรี	1,000
9. นายสมชาย วิริยะสีบพงศ์	20,000	25. นางจุฬารัตน์ ศักดิ์สิงห์	3,000	40. นางสาวสิริกัญจน์ สิริชาติสิทธิโชค	1,000
10. หจก.เมืองทองการบริการ	20,000	26. นายพิสิฐรัฐ ทวีคุณ	3,000	41. นางทับทิม พิมพ์ศรี	1,000
11. นายภาสกร ยวมิตร	20,000	27. ทพ.หญิงลัดดา กียรติपालอภิกุล	2,000	42. นายเสริม ถิลบุตร	500
12. นายวรฉัตร สุขเสริม	20,000	28. นายปัญญา กานตร	2,000	43. นายเถิง ฤทธิมาศ	500
13. นายศุภาวุธ วรรณพินิจ	20,000	29. นางสาวหฤทยา ตีระรัตนกูร	2,000	44. คุณปัญญาสิริย์ ยืนยิ่งสุข	500
14. นายประพจน์ ธิรกิจจารุ	20,000	30. นางพมวรรณ แสงหอย	2,000	45. คุณจิรวรรณ ยืนยิ่ง	300
15. บริษัท อีซูซุตั้งปักบริการ จำกัด	20,000	31. นายเปี่ยมชาย สุนานนท์	2,000	46. นางหนูยิ้ม แซ่แต่	200
16. นายแพทย์วิเชียร เขาวศิริกุล	20,000				

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชื่อบัญชี ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395

บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่และสมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน

ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244973 ต่อ 1348

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ยอดผู้แสดงความจำนงถึงปัจจุบัน

บริจาคอวัยวะ 2,659 ราย / บริจาคดวงตา 2,449 ราย / ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ / โทร. 045-244973 ต่อ 1163, 1703

บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244974 ต่อ 1348

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร
นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์

นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบุรณ์
นางเข็มจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย

บรรณาธิการ

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สุติ ปัจฉาภาพ

กรรณิการ์ จันทร์ทุกขา

วิจิราภรณ์ สายพิมพ์

กองบรรณาธิการ

ดร.นพ.ปริญญา ชำนาญ

รุ่งเพชร กิรติมหาตม์

ทพญ.อรัญญา สายพันธ์

ภญ.อภิญา บุญเทียม

ปาริชาติ ใจสุภาพ

วีระนุช มยุเรศ

ดุสิต หนูนโพธิ์

วัชรภรณ์ สายทอง

สุเพียร โภคทิพย์

ราตรี บุญชู

ศศิธร จันทร์ขอนแก่น

รำไพ ศุขเกษม

สุพจน์ สายทอง

ศศิธร ชำนาญผล

บุญญฤทธิ สิงห์เรือง

สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ทิพวรรณ ชาววงษ์

ประสานงานผลิตและจัดส่ง

กลุ่มงานสุศึกษา โทร. 045-244973 ต่อ 1326

ถ่ายภาพ

งานเวชניתศน์และใส่ตทัศน์ศึกษา กลุ่มงานสุศึกษาและประชาสัมพันธ์



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ที่ อบ.0032.106/ว.

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี